

ภาพชุดที่สร้างสรรคคุณค่าชีวิต

.....ระพี สาคริก

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ผู้เขียนได้รับภาพชุดธรรมชาติ ที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200 ซึ่งได้รับมาจากอนันตนาการ จำนวน 1 ชุดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยชุดเล็กรวม 3 ชุดคือ ชุดโปสการ์ด ที่ใช้งานได้ทั่ว ๆ ไป 1 ชุด ปฏิทินปีใหม่ขนาดพกพาที่ติดตัวได้ 1 ชุด และบัตรอวยพร พร้อมซองใส่ ซึ่งใช้ในการอวยพรปีใหม่ อวยพรวันเกิด หรืออื่นใดก็ได้ โดยที่ภายในการคไ้วางไว้ อีก 1 ชุด

แต่ละชุดต่างก็รวมภาพธรรมชาติไว้ 12 ภาพด้วยกัน มีทั้งภาพสัตว์ป่า ดอกไม้ธรรมชาติ ที่น่ารัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ตกอยู่ในภาวะหายากแล้ว จากแหล่งต่าง ๆ ของโลก เช่นจากภาคต่าง ๆ ของยุโรป อเมริกา เม็กซิโก ฮาวาย ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปีนส์ และในบรรดาภาพถ่ายเพียง 12 ภาพของทรัพยากรชีวิตอันล้ำค่าจากทั่วโลกนี้เอง ก็มีดอกกล้วยไม้จากแผ่นดินไทย คือกล้วยไม้รองเท้านารี कांगภ รวมอยู่ด้วย

ชุดภาพที่ทำออกมาเป็นการคเอนกประสงค์นี้ นอกจากจะเป็นภาพที่พิมพ์ได้อย่างสวยงามแล้ว ความมีคุณค่าซึ่งแฝงอยู่ในภาพเหล่านี้ก็คือ ความเป็นสิ่งมีชีวิตและความเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งซึ่งมีผลในการส่งเสริมทั้งความรู้และจริยธรรมแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสสัมผัส สมควรแก่การรวบรวมและเก็บไว้เป็นสมบัติของแต่ละคนและลูกหลาน

ในขณะที่สังคมมนุษย์ทุกห้วงแห่งของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นได้ชัดเจนในประเทศกำลังพัฒนา กำลังมีแนวโน้มมุ่งไปสู่ความเสื่อมโทรมหนักยิ่งขึ้นเป็นลำดับ เพราะสิ่งที่สวนทางกันกับการก้าวไปข้างหน้า นั้น คือ ภาวะการสูญเสียจริยธรรมซึ่งมีความหนักหน่วงยิ่งขึ้นนั่นเอง

หากจะกล่าวกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือ การที่คนทั้งหลายได้รับการถูกรอบงำทางจิตใจด้วยอิทธิพลอำนาจของวัตถุสำเร็จรูป ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อการหวังผลประโยชน์ที่ตอบสนองโดยวัตถุ จากความคิดของมนุษย์หรือคนด้วยกันเองนั่นแหละ ที่เป็นเหตุพื้นฐาน

ดังจะเห็นได้เด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของประเทศที่ติดกันว่า คอยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา ที่โดยวิจักรแล้ว จะตกอยู่ภายใต้แอกของคณโใ ซึ่งประเทศที่เรียกกันว่าเจริญแล้ว ได้นำมาผูกเทียมเอาไว้ เพื่อการหวังที่จะไถ่พื้นดินผลประโยชน์เอาไปเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน

ยิ่งเป็นแอกทางความคิดด้วยแล้ว คุณจะมีโอกาสคืนรนเพื่อการหลุดพ้นไคยาก เพราะมันเป็นการเทียมไว้อย่างมีการผูกถึงจิตใจและความคิด ทำให้ทรศนะที่เกิดจากความคิดของคนในประเทศซึ่งตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ มองอย่างมุ่งสู่เงินสู่วัตถุเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถึงมีการแสดงออกอย่างเห็นคเ็นเห็นงามบ่อย ๆ ว่า ผลสำเร็จของการพัฒนานั้นคือการไคเงินมามาก ๆ

บุคคลผู้มีปัญญาอันแท้จริง ย่อมไม่มองอย่างยึดติดอยู่แต่เพียงด้านเดียว ~~ที่เห็นแต่เพียงด้านหนึ่งด้วยผล~~
//แล้วรวมรวมของจริง

พบใน พบว่า ในเมื่อฝ่ายหนึ่งกำลังหลงอยู่ในค้ำของเงิน ถ้าหากนำเอาเงินมาหาซื้อสิ่งอันทรงคุณค่าซึ่งไม่น่าจะหาซื้อได้ด้วยเงิน มันก็เป็นการเปิดแล้วซึ่งโอกาสให้หาซื้อได้ เพราะโดยธรรมชาติแล้ว นอกจากเงินจะไม่อาจซื้อหาปัญญาที่แท้จริงได้แล้ว การได้เงินมามากอย่างปราศจากพื้นฐานการรู้เท่าทัน ยังส่งผลทำลายปัญญาอันเป็นสิ่งมีคุณค่าของมนุษย์อีกด้วย

การพัฒนาจิตสำนึกให้สามารถรู้คุณค่าอันแท้จริง และรู้ได้ลึกซึ้งถึงพื้นฐานอันเป็นสิ่งที่อยู่ณที่ตนเอง จำเป็นต้องให้โอกาสแก่ชีวิตมนุษย์แต่ละคน ได้สัมผัสกับความมีชีวิตชีวาของทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่บนพื้นดินถิ่นกำเนิดของชีวิต แทนที่จะมุ่งไปหาสิ่งสำเร็จรูปและบอกอย่างเชื่อมั่นว่า เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะขายได้เงิน เพราะการคิดการกระทำเช่นนี้ หากจะได้เงินมาจริง ก็จะมีผลทำลายคุณค่าอันแท้จริงที่ฐานชีวิตตนเองให้สูญสิ้นไปเรื่อย ๆ และแล้ว ทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่เหลือน้อยอยู่แล้วก็จะยิ่งหมดไปอีกอย่างไม่มีวันกลับคืนมาได้

ผู้เขียนไม่ทราบวาทาสำนักรงานโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ ฯ จะจัดจำหน่ายหรือใช้วิธีการใดเพื่อการเผยแพร่สิ่งที่มีพลังในการสร้างสรรค์ดังกล่าว ใครสนใจก็ลองติดต่อไปดูโดยตรง เพราะบัดนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่คิดจะส่งไปไกล ๆ จะส่งโดยคปรณีย์ทางเรือซึ่งทุนค่าใช้จ่าย จะได้ส่งกันฉบับนี้ไ้ทัน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนใคร่จะคาดการณ์เอาไว้ว่า ถ้าหากสำนักรงาน ฯ จัดจำหน่าย ก็คงนำเงินไปรวมกองทุนบำรุงสาธารณกุศลอย่างแน่นอน และงานนี้ก็เชื่อว่าคงไม่ไ้มีการมุ่งหวังเงิน ดังเหตุผลที่ไ้กล่าวมาแล้วทั้งหมด.